

บาท/ดอลลาร์เข้านั้นทรงตัว หลังประชุมผู้นำยุโรปวานนี้ไม่มีมาตรการใหม่ตามคาด

*บาท/ดอลลาร์เข้านั้นทรงตัวจากเมื่อวาน หลังผลการประชุมของผู้นำยุโรปวานนี้ไม่ได้มีมาตรการใหม่ออกมา ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้

*ยูโรทรงตัวเหนือระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 ปี เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย และยังคงมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงอีก ขณะที่ความเป็นไปได้ที่กรีซจะออกจากยูโรโซนนั้น ทำให้นักลงทุนเกิดความกังวล

*นักลงทุนพากันเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งหนุนดัชนีดอลลาร์วานนี้ปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งที่สุด นับตั้งแต่เดือนก.ย.53 ขณะที่เยนแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. เมื่อเทียบกับยูโร

*ผู้นำสหภาพยุโรป(อียู) ไม่ได้ประกาศมาตรการที่เป็นรูปธรรมใหม่ เพื่อแก้ไขวิกฤติหนี้ของภูมิภาคยุโรป หลังการประชุมเมื่อวานนี้ และเทรตเตอร์กล่าวว่าความเห็นของผู้นำอียู แสดงถึงความขัดแย้งในกลุ่มนักการเมือง เกี่ยวกับวิธีจัดการกับวิกฤติ

*หลังการประชุมเป็นเวลาเกือบ 6 ชั่วโมง ผู้นำยุโรป ระบุว่า พวกเขาจำเป็นต้องให้การให้รีชอยู่ในยูโรโซนต่อไป แต่เรียกร้องให้กรีซปฏิบัติตามมาตรการรัดเข็มขัดและการปฏิรูป ตามที่โตตกลงไว้ ภายใต้โครงการความช่วยเหลือทางการเงิน

*เจ้าหน้าที่ 3 รายของอียู เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า ประเทศสมาชิกยูโรโซนได้รับคำเตือนให้เตรียมแผนฉุกเฉิน ในกรณีที่เกิดกรีซออกจากยูโร ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้

*ตลาดจะรอดูข้อมูลผลสำรวจดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นของเอสพีซี ในช่วงเช้าวานนี้ ซึ่งข้อมูลที่อ่อนแอจะเพิ่มความวิตกต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวรุนแรงของจีน และจะทำให้สกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ ดอลลาร์ออสเตรเลีย เสี่ยงที่จะร่วงลงอีก

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.513 บาท

*09.00 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.52/58 จาก 31.51/53 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.53/57 จาก 31.52/54 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 79.43/46 จาก 79.47 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2573/77 จาก 1.2594 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ก็เป็นไปตามคาด ว่าการประชุม(ผู้นำยุโรป)เมื่อวานนี้ คงไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นออกมา แต่ตลาดก็รับข่าวไปเยอะแล้วเหมือนกัน วันนี้น่าจะเป็นการ sideways รอบัจฉัยใหม่ๆ" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านั้นทรงตัวจากเมื่อวาน หลังจากที่มีการประชุมของผู้นำอียูเมื่อวานนี้ ไม่ได้มีมาตรการที่เป็นรูปธรรม ในการแก้ปัญหาของกรีซ และภูมิภาคยุโรปโดยรวม แต่ถือว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ตลาดคาดการณ์ และปรับตัวรอรับไว้ อยู่แล้ว

ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 31.40-31.55

โดยนักลงทุนคงชะลอตัวบ้างใหม่ ที่จะขึ้นตลาดต่อไป

ส่วนค่าและบริหารการเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214